

RS – เขย่าขวัญ หรือจะ เขย่าเพื่อฝัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็ไม่แน่ใจว่าจะเขียนถูกไหม ก็แค่จะหาคำหรือวลีโดนๆ บาดๆ มาว่ากันในคอลัมน์ แต่ก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับตลาด หรือหุ้นในช่วงเวลาต่างๆ ก็เท่านั้น... อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า รูปแบบการเขียนบทวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นคนในคอลัมน์ที่เหนือเมฆเริ่มเขียน และ บทวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค ที่เหนือเมฆเริ่มเข้าวงการ ก็ได้เป็นคนในกลุ่มแรกๆ หรือ ยุคแรกๆ ที่ใช้ข้อความจั่วหัวกระต่าย บางทีก็เป็นคำสื่อนอกมีในให้คิดเอาเอง บางทีก็เป็นประโยคเปรียบเทียบ หรือเป็นคำสวยๆ งามๆ ตามแต่ที่จะคิดได้ในแต่ละวัน... หลังๆ มาเริ่มจะคิดยากแล้วละนะ ลองคิดว่าเขียนมากกว่า 15 ปี จะมีคำไหนๆ ที่ยังไม่ได้เขียนบ้าง... บางครั้ง ก็ต้องขอยืมคำของระดับอาจารย์ในด้านเทคนิคมาบ้างก็มี ก็กลุ่มแรกๆ ที่ใช้การเขียนแบบนี้แหละ อาจจะพอจำๆ ได้ ก็เลยเอากลับมาใช้ในภาพการณ์ที่กำลังเป็นอยู่... แบบวันนั้นนั้น จะหมายถึงทั้งตลาด หรือ หุ้นใดทั้งนั้น เอาอย่างตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index ก่อนเลย ก็อาจจะหนักไปทางเขย่าขวัญ เสียมากกว่าก็ได้นะ เพราะเล่นแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ แบบที่เป็นอยู่ในตอนนั้นนั้น เสียๆ บวกๆ ไม่ถูกนะ เรียกว่า เล่นเอาขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ว่าได้... แต่ถ้อย่างหุ้นสายบันเทิงอย่าง RS นั้น ตู๋ ไปแล้วอาจจะออกไปทาง เขย่าให้ฝันหวานๆ หรือฝันถึงแนวโน้มดีๆ ในอนาคตได้เลยนะ ดูจากรูปแบบทางเทคนิคแล้วมีอาการเขย่าแบบนี้ ภาษาห้องค้า เขาอาจจะเรียกว่า เขย่าเก็บของก็ได้กระมัง ไม่ได้เขย่าเพื่อขาย หรือเขย่าเพื่อออกของอะไรเลย เรียกว่า ถ้าคนเสียขวัญ ก็หายจะขายคืนเข้าไปเลยก็ได้มันเอง

ดูตามเกม... จับตาเกมมาสักกระยะ จะเห็นว่า บางวันดี ๆ แต่พอวันรุ่งขึ้น ก็ออกแนวกดๆ ลง แล้วพออีกวัน ก็เอาขึ้นใหม่... เขย่าๆ แบบนี้ เด่าทางยาก เลยต้องว่ากันด้วยสัญญาณแนวโน้มหลักไปก่อน

- แนวรับ** : ... 22.20-21.80 ราคาที่ ก็ยังน่าสนใจเก็บไว้สั้น
- เป้าหมาย** : ... ยาว ๆ เสนั้น ก็ยังอาจจะมีส่วนได้ถึง 30-33

Price Chart...(RS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น RS... ที่ว่าเป้าหมาย ตามที่กล่าวมานั้น พอไปมองในโครงสร้างใหญ่ๆ ที่ไหนได้ ก็คือพื้นที่ของ High เดิมนี้หนา แถมยังมีสั้นได้ถึงระดับ 36.0 ได้อีกด้วย แต่เป้าหมายระดับ 30.0-33.0 จะมาจากเรื่องของ เส้นที่เราเอามาวาดกัน ก็คือ Bullish Pattern in MA. นั่นเอง แต่ก็อย่างที่เคยกล่าว เคยย้ำเสมอว่า ก็ต้องดูทางนี้ หรือ ดูสัญญาณของการ Run Trend ไว้ หากเกิดมีฟลิกด้วยสัญญาณจากเส้น MA. เราก็อาจจะไปไม่ถึงที่ฝันไว้ หรือ อาจจะเป็นสัญญาณให้ขายเล่นรอบก่อน ก็ได้นะ.. เอาเป็นว่า สัปดาห์นี้ หากไม่ต่ำกว่า 21.0 ลงมาก่อน เราก็ยังน่าจะแก๊งกำไรแบบเล่นรอบ หรือจะถือยาวๆ ไป ตามรูปแบบของ MA. ก็ได้ทั้งนั้น แล้วแต่กำลังทรัพย์